

Số: 653/STP-HCTP

Tiền Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2016

V/v hướng dẫn nghiệp vụ đăng  
ký nuôi con nuôi

Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Tân Phước

Sở Tư pháp nhận Công văn số 163/TP ngày 15/7/2016 của Phòng Tư pháp huyện Tân Phước về việc xin ý kiến hướng dẫn đăng ký nuôi con nuôi. Qua hồ sơ và nghiên cứu các quy định pháp luật về con nuôi, Sở Tư pháp có ý kiến:

Vào năm 2013, bà Dương Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1983, ngụ tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang có nhận 01 bé gái tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang con của bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1981, tạm trú tại nhà trọ ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo về nuôi, sau đó bà Thảo bỏ đi không rõ địa chỉ liên lạc. Đến ngày 12/12/2013, bà Hạnh đến UBND xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo đăng ký khai sinh cho bé với tên là Dương Gia Hân, mối quan hệ là người nuôi dưỡng; phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh bỏ trống.

Nhưng do hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thuê sống hàng ngày, bản thân bà Hạnh sống một mình không có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng bé, nên bà Hạnh giao bé cho vợ chồng bà Dương Mỹ Phúc (em ruột của bà) và Lê Hữu Ván nuôi dưỡng từ tháng 01/2015 đến nay. Ngày 04/4/2016 bé được đăng ký hộ khẩu thường trú chung với bà Dương Mỹ Phúc và Lê Hữu Ván tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.

Nay vợ chồng bà Dương Mỹ Phúc và Lê Hữu Ván có nguyện vọng nhận bé làm con nuôi và bổ sung phần khai về cha, mẹ nuôi và thay đổi họ sang cha nuôi trong Giấy khai sinh.

Để giải quyết việc nuôi con nuôi bảo đảm quy định pháp luật và bảo đảm quyền của trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng, Phòng Tư pháp hướng dẫn UBND xã Tân Lập 1 có biên bản làm việc với bà Hạnh và vợ chồng ông Ván, bà Phúc để xác định sự việc và có cam đoan của các đương sự không có hành vi mua bán hay bắt cóc trẻ em.

Qua Giấy khai sinh thể hiện trẻ đăng ký khai sinh diện bỏ rơi. UBND xã Tân Lập 1 có biên bản xác minh tại UBND xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo (xem hồ sơ đăng ký khai sinh có thông báo tìm cha, mẹ; Giấy chứng sinh có ghi địa chỉ người mẹ, kiểm tra địa chỉ tại UBND xã Song Bình (nơi trọ) và Giấy chứng sinh xem người mẹ khai thật không, nếu không tìm, liên lạc được

